

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Quy hoạch này có ý tưởng rất độc đáo, phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Tỷ lệ sử dụng đất trong khu dân cư tuân thủ các quy chuẩn, quy định hiện hành, tuy nhiên cần bố trí diện tích đất ở và diện tích cây xanh hợp lý.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn nhà tài trợ đã hỗ trợ tỉnh lập quy hoạch khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành

phố Thái Bình có chất lượng, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I. Đồng chí nhấn mạnh ý tưởng quy hoạch hợp lý, sáng tạo theo lối hướng tâm, đáp ứng nhu cầu đa dạng về nhà ở của người sử dụng sau này. Quy mô khu dân cư tuy không lớn nhưng có điểm nhấn về kiến trúc, độ thoáng về không gian, cảnh quan hợp lý. Tỷ lệ các loại nhà ở trong khu dân cư hợp lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn khi quy hoạch hệ thống giao thông trong khu dân cư lấy cốt chuẩn của hệ thống giao thông Quảng trường

Thái Bình và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Về hệ thống giao thông kết nối trong khu dân cư bảo đảm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3m. Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt riêng biệt, nước thải sinh hoạt phải được xử lý trước khi thải ra môi trường. Hệ thống điện chiếu sáng, thông tin liên lạc phải được ngầm hóa. Về mặt kiến trúc, đồng chí lưu ý khu dân cư phải tuân thủ quy hoạch và tạo điểm nhấn hài hòa; phải xây thô các công trình nhà ở trong khu dân cư, không được chuyển nhượng đất nên cho người dân tự xây dựng sẽ phá vỡ quy hoạch kiến trúc; thống nhất trong khu dân cư có 3 quy nhà đó là: nhà thương mại

cao tầng, nhà phố kết hợp kinh doanh thương mại và nhà biệt thự với quy mô hợp lý. Khu dân cư phải xây dựng theo mô hình quản trị độc lập, tạo vành đai xanh xung quanh theo hướng đô thị thông minh, hiện đại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện quy hoạch; các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương khởi công dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo rà soát

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án tại cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy) và tại huyện Đông Hưng.

Tại kỳ họp ngày 3/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Bổ nhiệm đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

Theo đó, trên địa bàn huyện đã lập 4 điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại các nút giao thông quan trọng ra vào huyện và 286 tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Sau khi kiểm tra điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu sông Hòa và một số tổ tự quản trên địa bàn huyện Thái Thụy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc tại đây phải túc trực 24/24 giờ để kiểm soát tốt việc đi lại của người dân, các phương tiện vận tải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Cùng với đó, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn để người dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch. Đối với các tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, phải bố trí địa điểm phù hợp để tổ tự quản lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát tốt việc đi lại của người dân.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Thái Giang. Xác định đây là thời điểm thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng, vì vậy, đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp tỉnh phải phân công, cử cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng để nắm bắt tình hình sâu bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện phun trừ sâu bệnh kịp thời, bảo đảm sản xuất nông nghiệp; đồng thời, tham mưu cho tỉnh đưa ra các giải pháp cung ứng vật tư nông nghiệp trong giai đoạn phòng, chống dịch hiện nay. Đối với UBND các huyện, thành phố, trong đó có UBND huyện Thái Thụy, cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phun trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. Trong quá trình kiểm tra đồng ruộng, người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người.

NGHIÊM TÚC CHẤP HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là yêu cầu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sáng ngày 3/4. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Tính đến 21 giờ ngày 2/4, trên địa bàn tỉnh còn 85 người nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế; 778 người đang được theo dõi, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố. Qua rà soát có 10 trường hợp mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt về cách ly toàn xã hội, trong đó có việc thành lập 7 tổ công tác liên ngành, 17 tổ tuần tra ở các huyện, thành phố và hơn 1.670 tổ tự quản ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã vận hành tối đa công suất hệ thống xét nghiệm phát hiện Covid-19...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Yếu tố nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn, do đó phải nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong phòng, chống dịch, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong thời gian tới. Theo đó, thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội đến ngày 15/4, bảo đảm cao nhất việc phòng, chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp yêu cầu người dân ở tại nhà, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2m, không tập trung quá 2 người ở nơi công cộng, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các chốt kiểm dịch thực hiện nghiêm việc dừng phương tiện vận chuyển công cộng và dùng di chuyển người từ địa phương có dịch vào tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, phân loại, bảo đảm xét nghiệm cho tất cả những trường hợp nghi nhiễm và người có nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm

soát bệnh tật tỉnh đầu tư nhân lực, thực hiện tốt công tác xét nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Sau khi có kết quả xét nghiệm, kịp thời công bố kết quả đến ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, đến các đơn vị y tế tuyến dưới để ban chỉ đạo các cấp và các cơ sở y tế kịp thời chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong truy vết, rà soát, cách ly, theo dõi nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng. Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn kịp thời công bố kết quả xét nghiệm cho người dân; các cơ quan truyền thông thực hiện thông tin kịp thời kết quả xét nghiệm để người dân yên tâm.

Về việc cách ly tập trung, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố thực hiện tốt việc cách ly, không để xảy ra lây chéo tại khu cách ly đồng thời bảo đảm điều kiện sinh hoạt cần thiết cũng như đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho người dân tại khu cách ly.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tại 7 chốt ở các cửa ngõ của tỉnh, kiên quyết dừng việc di chuyển của người dân từ địa phương có dịch vào tỉnh, trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định. Các tổ tuần tra thực hiện tuần tra, nhắc

dân, bảo đảm không để khan hiếm, tăng giá các mặt hàng và bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa phục vụ yêu cầu cách ly khu dân cư khi có dịch xảy ra. Các cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng phải bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người ở nghĩa trang dịp tết Thanh minh; đồng các nghĩa trang khi cần thiết; khuyến cáo người dân đến viếng mộ sau ngày 15/4. Đồng chí yêu cầu các địa phương tuyên truyền, thông tin đến người dân ở tỉnh ngoài không về địa phương, vận động người dân không tập trung đông người đi viếng mộ dịp tết Thanh minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Các địa phương tuyên truyền để người dân tự giác và tích cực tham gia phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

HOÀNG LANH

THÁI BÌNH LÀ 1 TRONG 5 ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh còn nhiều hạn chế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Chương trình dạy

học trực tuyến sẽ được tổ chức thí điểm tại 5 địa phương trên. Tại các địa phương này, mỗi cấp học lựa chọn 1 trường, mỗi trường lựa chọn 1 lớp, mỗi lớp lựa chọn 1 môn để tổ chức thí điểm. Bộ trưởng Phùng Xuân

Nhạ cũng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành hướng dẫn chi tiết việc dạy học trực tuyến để các sở giáo dục và đào tạo và các công ty cung cấp mạng cần có lựa chọn hình thức dạy học phù hợp. Bên cạnh đó, cần có chương trình giảm tải đã công bố, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tư vấn cho các sở giáo

dục và đào tạo lựa chọn các bài giảng phù hợp nhất để đưa vào giảng dạy; đồng thời, khuyến khích giáo viên xây dựng các bài giảng để bổ sung vào kho bài giảng của Bộ. Trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trong việc dạy học online và hỗ trợ các địa

phương lựa chọn các tập đoàn công nghệ và miễn cước truy cập mạng trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Trước mắt, chương trình thí điểm này sẽ phục vụ việc dạy và học trong thời gian có dịch. Sau thời gian này, ngành Giáo dục sẽ tổ chức tổng kết và nhân rộng trong các trường học trên địa bàn...

Nhớ ơn người đã khuất nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Với đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", từ lâu, tết Thanh minh đã trở thành ngày lễ quan trọng trong tâm thức của người Việt, là ngày con cháu hướng về nguồn cội, hành hương về quê cha đất tổ tảo mộ, thắp hương nhớ ơn người đã khuất. Tuy nhiên, năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan, bùng phát, mỗi người dân cần chung tay đẩy lùi dịch thông qua việc không tập trung tảo mộ đông người tại nghĩa trang.

Có việc tập trung đông người tại nghĩa trang trước ngày tết Thanh minh

Mặc dù đã có những quy định cụ thể về không tập trung đông người tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 song qua ghi nhận tại một số nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày 2/4 (trước tết Thanh minh 2 ngày), người dân vẫn tập trung đi tảo mộ, thắp hương khá đông.

Tại nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình, cũng là nghĩa trang nhân dân lớn nhất tỉnh với hàng nghìn ngôi mộ, từ



Nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình đóng cửa để ngăn ngừa việc tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

chiều ngày 2/4 và trong sáng ngày 3/4, người dân đến tảo mộ khá đông. Trước tình trạng trên, UBND thành phố Thái Bình đã

quyết định đóng cửa nghĩa trang. Dù đã có biển thông báo đóng cửa song chiều ngày 3/4 vẫn có rất nhiều người đến đây, cho tới

khí lực lượng chức năng có mặt tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch họ mới ra về.

Không chỉ ở nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình, tại không ít nghĩa trang ở các địa phương khác, việc người dân tập trung đi tảo mộ cũng diễn ra khá phổ biến.

Tại cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sáng ngày 3/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã lưu ý các địa phương trong việc quản lý, giám sát các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không đi tảo mộ đông người tại nghĩa trang trong tết Thanh minh. Khuyến khích người dân chỉ thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà tại gia đình; các địa phương chỉ đạo ban quản trang tổ chức thắp hương cho tất cả các phần mộ trong nghĩa trang. Đồng chí cũng đề nghị mỗi người dân cần thông tin, tuyên truyền đến người thân ở tỉnh ngoài không trở về quê hương vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, người thân và cộng đồng.

Thành tâm hướng về tổ tiên, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Trong ngày tết Thanh minh, các khu nghĩa trang thường trở nên đông đúc. Những người

quanh năm đi làm ăn xa cũng trở về quê hương vào dịp này để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Tuy nhiên,

năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đang trong hai tuần cao điểm phòng, chống dịch nên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã quyết định đóng cửa nghĩa trang. Việc làm này thể hiện tinh thần quyết liệt, triệt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, được phần lớn nhân dân đồng tình. Đến chiều ngày 3/4, không ít địa phương đã quyết định đóng cửa nghĩa trang, tích cực tuyên truyền nhân dân không tập trung đông người khi đi tảo mộ, không tập trung ăn uống trong tết Thanh minh. Anh Trần Văn Tuấn, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Dù rất muốn về quê để dâng hương, tảo mộ nhưng trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, để bảo vệ sức khỏe của gia đình nên tôi quyết định cùng vợ và các con dâng hương tổ tiên ngay tại gia đình. Bỏ tôi dù là trường tộc nhưng đã chủ động gọi điện khuyến khích con cháu không về quê, nên hạn chế ra ngoài, đến những nơi công cộng trong những ngày này để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như mọi người. Tại gia đình ở quê cũng sẽ không làm cơm như mọi năm để mọi người đến dự, thay vào đó việc dâng hương tổ tiên với đầy đủ con cháu sẽ

được thực hiện khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Cùng chung quan điểm ấy, gia đình ông Nguyễn Văn Kiệt hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng quyết định không về quê ở xã Hồng Phong (Vũ Thư) trong ngày tết Thanh minh năm nay bởi việc phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người thân trong gia đình là quan trọng nhất. Ông Kiệt cho biết: Ngày lễ này hàng năm, anh chị em từ Nam ra Bắc luôn quá quýt thăm sum họp để tưởng nhớ về ông bà, tổ tiên và giáo dục con cháu về truyền thống gia đình. Tuy nhiên, năm nay, dù tết Thanh minh đúng vào dịp cuối tuần nhưng đã có khuyến cáo của các cơ quan chức năng nên tôi đã khuyến khích mọi người nên hạn chế đi lại, không về quê để toàn tâm toàn sức ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tết Thanh minh nhắc nhở chúng ta nhớ về quê hương, nguồn cội. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi người không thể về quê, thắp nén tâm nhang lên phần mộ tổ tiên, ông bà. Nhớ ơn người đã khuất, bày tỏ lòng hiếu hạnh với tổ tiên bằng những việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh chính là việc làm ý nghĩa của đạo hiếu.

TÚ ANH